



ประกาศโรงพยาบาลกุยบุรี  
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก

โดยที่หนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมิน ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไป ให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น โรงพยาบาลกุยบุรี จึงประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

แก้วแก้ว

(นางสาวกิริติกุล อองคารา)

นายแพทย์ปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี

**บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น**  
**รอบการประเมินที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕**

ลำดับที่ ๑	นายวัชรภรณ์ ทวีสินธุ์สนธิ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ลำดับที่ ๒	นางสาวนันทน์ภัส โฆษาสาลี	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
ลำดับที่ ๓	นางสาวปัทมา ทรรศัพพ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๔	นางสาวจันทนา สนธิ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๕	นางสาวภุรี ภูลานูวัตติ	เภสัชกรชำนาญการ
ลำดับที่ ๖	นางสาวอังคณา สิ้นทวี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๗	นางสาวนาตยา พุ่มพวง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๘	นางกิตติมา ชื่นจิต	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๙	นางสาวนันทนา ด้วงทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๑๐	นางสาวพันธุ์ทิพย์ สายน้ำผึ้ง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ลำดับที่ ๑๑	นายทวีวัฒน์ แดงโชติ	เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
ลำดับที่ ๑๒	นายกรวิทย์ แดงโชติ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

**บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก**  
**รอบการประเมินที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕**

ลำดับที่ ๑	นางสาวเสาวรส เปรมปรีดี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ลำดับที่ ๒	นางสาวนพพร ศรีขาว	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ลำดับที่ ๓	นางสาวอัจฉรา พิทักษ์ชลทรัพย์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ลำดับที่ ๔	นางสาวชมพูนุช เกษมสุขไพศาล	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
ลำดับที่ ๕	นางสาวอภิรดา ถาวรนนท์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๖	นางทรงศรี ไชยวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๗	นางรัตเกล้า เจริญพร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๘	นางราตรี คงเจริญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๙	นางกนิรี คำขุนารถ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๑๐	นางรัชนิกร เครือวัลย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๑๑	นางนิตยา ขาวเรือง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๑๒	นางสาวลัชชา ฉายศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๑๓	นางปฏิมา สร้อยทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๑๔	นางสายทอง เดชอุดมวัฒนา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ลำดับที่ ๑๕	นางเยาวลักษณ์ บุญเรืองขาว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๑๖	นางศิมิตรา บุญเกิด	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๑๗	นางสาวพรนภา แก้วขาว	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ลำดับที่ ๑๘	นายเกรียงศักดิ์ ฐิติภูถ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน